
Málþing 
um raforkumál á Íslandi  
í Hofi á Akureyri 21. nóvember 2017
Umfjöllunarefni er m.a. flutningskerfi raforku, orkuöryggi, orkuþörf 
og endurnýjun lína. Á þinginu koma saman ráðherra byggðamála,  
forsvarsmenn stofnana og fyrirtækja og fulltrúi landeigenda til 
að gera grein fyrir stöðu og þróun raforkumála á Íslandi

DAGSKRÁ

12:00 Léttur hádegisverður
13:00 Ávarp ráðherra byggðamála, Jón Gunnarsson
13:10 Guðni Jóhannesson orkumálastjóri:       

 Framboð raforku, orkuþörf. Hver er staða mála?
13:30 Guðmundur I. Ásmundsson forstjóri Landsnets:      

 Er þörf á öruggu raforkuflutningskerfi?
13:50 Ásdís Hlökk Theodórsdóttir forstjóri Skipulagsstofnunar: 
  Ákvarðanir um raforkuflutningskerfið frá sjónarhóli skipulags 
  og umhverfismats
14:10 Guðmundur Baldvin Guðmundsson formaður bæjarráðs Akureyrar:
   Staða mála varðandi orkuframboð og orkuöryggi frá sjónarhóli sveitarfélaga
14:30 Örvar Guðni Arnarson fjármálastjóri Ísfélags Vestmannaeyja:    

 Staða mála varðandi orkuframboð og orkuöryggi frá sjónarhóli atvinnulífsins
14:50 Guðmundur Ingi Guðbrandsson framkvæmdastjóri Landverndar:     

 Náttúruvernd og raforkuflutningar
15:10 Fulltrúi landeigenda, Sveinn Margeirsson frá Mælifellsá:                                    

 Viðhorf til línuleiða
15:30 Umræður
16:25 Lokaorð

MÁLÞINGSSTJÓRI:  
Illugi Gunnarsson, formaður stjórnar Byggðastofnunar

Enginn aðgangseyrir.  Skráning á byggdastofnun.is


